



ที่ พน XXXX/XX

(ชื่อหน่วยงาน)
(ที่อยู่)

(วันที่)

เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ที่ พน (กทป.) ๐๖๐๑/XXX (๑๘๗๗ - ๑๘๘๒) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ที่ พน (กทป.) ๐๖๐๑/XXX ลงวันที่ XXXX (มติอนุมัติจัดสรรทุนของผู้ขอขยายระยะเวลา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และสัญญาค้ำประกัน กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
๒. (หลักฐาน หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา)

ตามที่อ้างถึง ๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๔๐) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขยายระยะเวลา กรณีครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาและมีมติ ดังนี้ (๑) หากผู้รับการสนับสนุนไม่ดำเนินการขยายระยะเวลาการศึกษาเกินครบกําหนดล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน และหน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือติดตามทวงถามเกินกว่า ๒ ครั้ง เห็นควรตัดสิทธิ์การรับทุนนั้น ๆ และไม่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียมอีก (๒) มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ได้รับการจัดสรรทุนเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาการศึกษาและฝึกอบรม โดยให้สามารถขยายระยะเวลา ๒ ครั้งต่อ ๑ ทุนการศึกษาหรือฝึกอบรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการภายในกรอบที่ได้รับการจัดสรรจากเงินกองทุนในแต่ละปี และให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบและเบิกจ่าย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

(ชื่อหน่วยงาน) ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา ของข้าราชการที่ได้รับทุนจากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ดังนี้

๑. (ชื่อ-สกุลผู้รับทุน) (ตำแหน่งผู้รับทุน) (สำนัก/กองที่สังกัด) ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา ระดับ XXXX จากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX เพื่อศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัย (นอก/ในเวลาราชการ) วงเงิน XXXX บาท ระยะเวลา X ปี ตั้งแต่วันที่ XXXX ถึงวันที่ XXXX (ตามที่ระบุในสัญญา)

ในการนี้ (ชื่อหน่วยงาน) ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาครั้งที่ ๑ แก่ (ชื่อ-สกุลผู้รับทุน) ตั้งแต่วันที่ XXXX ถึงวันที่ XXXX เนื่องจาก XXXX

ครั้งที่ ๒...

๒. (ชื่อ-สกุลผู้รับทุน) (ตำแหน่งผู้รับทุน) (สำนัก/กองที่สังกัด) ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา ระดับ XXXX จากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงเรียนปีโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX เพื่อศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัย (นอก/ในเวลาราชการ) วงเงิน XXXX บาท ระยะเวลา X ปี ตั้งแต่วันที่ XXXX ถึงวันที่ XXXX (ตามที่ระบุในสัญญา) ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาแล้ว ๑ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ XXXX ถึงวันที่ XXXX

ในการนี้ (ชื่อหน่วยงาน) ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาครั้งที่ ๒ แก่ (ชื่อ-สกุลผู้รับทุน) ตั้งแต่วันที่ XXXX ถึงวันที่ XXXX เนื่องจาก XXXX

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)

(หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบกำกับดูแลผู้รับทุน)

โทร. ๐ XXXX XXXX ต่อ XXX

โทรสาร ๐ XXXX XXXX

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ XXXX@XXXX.XXX